

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการคิดเชื่อเอคส์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน
หญิงบริการทางเพศ จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราความชุกของการคิด
เชื่อเอคส์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วย ลักษณะพื้นฐานบางประการ ความรู้เรื่อง
โรคเอคส์ และพฤติกรรมการประกอบอาชีพของหญิงบริการทางเพศจังหวัดลพบุรี โดยนำมา
หาความแตกต่างระหว่างหญิงบริการทางเพศที่คิดเชื่อเอคส์และไม่คิดเชื่อเอคส์ ทั้งนี้ เพื่อ
จะได้ทราบขนาดของปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชื่อเอคส์ในหญิงบริการทางเพศ
และนำไปใช้ประกอบการวางแผนและปรับปรุงมาตรการป้องกันและควบคุมโรคเอคส์ในกลุ่ม
หญิงบริการทางเพศของจังหวัดลพบุรีต่อไป

กลุ่มประชากรที่ศึกษาคือหญิงบริการทางเพศทุกคนที่สำรวจพบอยู่ตามสถานบริการ
ทางเพศทุกแห่ง ของจังหวัดลพบุรี ในเดือนธันวาคม 2534 จำนวน 49 แห่ง 423 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ประยุกต์มาจาก Research Package:
Partner Relations and Risk of HIV Infection/Knowledge, Attitudes &
Beliefs and Practices on AIDS Phase II ของ WHO พร้อมทั้งเจาะโลหิตเพื่อ
ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอคส์ด้วยวิธี ELISA ในรายที่ให้ผลบวก 2 ครั้ง จะตรวจยืนยัน
ด้วย Western Blot โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นคำถาม
เกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานบางประการของผู้ถูกสัมภาษณ์ ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับความรู้
เรื่องโรคเอคส์ ส่วนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการประกอบอาชีพ และส่วนที่ 4
เป็นผลการตรวจโลหิตหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอคส์ ซึ่งแบบสัมภาษณ์ได้ผ่านการตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และนำไปทดลองใช้กับหญิงบริการทางเพศที่มารับ
การตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ ศูนย์กามโรคเขต 2 แล้วทำการแก้ไขปรับปรุง
ก่อนนำมาใช้จริง โดยผู้วิจัยออกเก็บข้อมูลด้วยตนเองพร้อมผู้ช่วยวิจัยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยกามโรคลพบุรี จำนวน 2 คนซึ่งได้รับการชี้แจงจากผู้วิจัยและฝึกปฏิบัติแล้ว ข้อมูลที่ได้

เมื่อผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องแล้ว นำมาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ (computer) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ (Statistical Package for the Social Sciences/Personal Computer) เพื่อคำนวณค่าต่าง ๆ ดังนี้คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้ Chi-square test และทดสอบความแตกต่างของข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ t-test



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรุปผลการวิจัย

1. อัตราความชุกของการติดเชื้อเอดส์ของหญิงบริการทางเพศ จังหวัดลพบุรี ในเดือนธันวาคม 2534 เท่ากับร้อยละ 16.8

2. หญิงบริการทางเพศที่พบส่วนใหญ่อายุ 15-29 ปี มีภูมิลำเนาเดิมมาจากภาคเหนือ จบการศึกษาในระดับต่ำกว่าประถมศึกษาและประถมศึกษา เป็นโสด และหย่าแยกในสัดส่วนใกล้เคียงกัน ไม่มีบุตรที่ต้องเลี้ยงดู อาชีพเดิมเป็นเกษตรกรและรับจ้าง โดยมีรายได้จากการประกอบอาชีพเดิมต่ำกว่า 2,000 บาทต่อเดือน เริ่มประกอบอาชีพนี้เมื่ออายุต่ำกว่า 20 ปี ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพนี้มาแล้วอยู่ระหว่าง 1-2 ปี โดยรายได้จากการให้บริการทางเพศต่อครั้งสูงกว่า 300 บาท และ 51-100 บาท ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน รายจ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าเลี้ยงดูบุตรหรือครอบครัว มีเงินเก็บต่อเดือนต่ำกว่า 500 บาท มีการใช้ยาเสพติด และ การได้รับเลือดจากการผ่าตัดหรืออื่น ๆ น้อย แต่การดื่มแอลกอฮอล์มีมาก

ความรู้เรื่องโรคเอดส์ อยู่ในระดับปานกลาง

จำนวนแขกที่มารับบริการทางเพศประมาณคืนละ 1-2 คน โดยมีเพศสัมพันธ์กับแขกแต่ละคนเท่ากับ 1 ครั้ง เพอร์เซ้นการใช้ถุงยางอนามัยในการให้บริการทางเพศในคืนสุดท้ายก่อนการสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง โดยส่วนใหญ่มีการแนะนำแขกที่มาเที่ยวให้ใช้ถุงยางอนามัย มีการสังเกตว่าอวัยวะเพศและบริเวณใกล้เคียงของแขกที่มาเที่ยวว่ามีแผล ผี หรือ หนอง ก่อนให้บริการทางเพศ รักษาความสะอาดอวัยวะส่วนต่าง ๆ ที่สัมผัสหรือ เปื้อน น้ำกาม เลือด น้ำลาย หรือ ปัสสาวะของแขกที่มาเที่ยว ด้วยน้ำและสบู่ หลังมีเพศสัมพันธ์ทันที ตรวจสอบตนเองเกี่ยวกับอาการผิดปกติของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และมารับการตรวจร่างกายเมื่อสงสัยหรือพบว่าป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตลอดจนมารับการตรวจสุขภาพและตรวจภายในประจำสัปดาห์ แต่มีการใช้มือ ใช้ลิ้นหรือปากใช้ทวารหนัก ร่วมเพศทางช่องคลอดแม้ในขณะที่มีรอบเดือน ใช้วัตถุหรืออวัยวะอื่นที่ไม่ใช่อวัยวะเพศสอดใส่ในช่องคลอดในการร่วมเพศ งคร่วมเพศกับแขกที่สงสัยว่าป่วยด้วย

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และมีเพศสัมพันธ์กับแขกที่มาเที่ยวในขณะที่ป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ น้อย

ส่วนใหญ่เคยโยกย้ายสถานบริการทางเพศมาแล้ว 1-2 แห่ง โดยมีความคิดที่จะโยกย้ายอีกน้อย แต่ส่วนใหญ่มีความคิดที่จะเลิกประกอบอาชีพนี้ และต้องการที่จะให้รัฐบาลช่วยเหลือในด้านการฝึกอาชีพและจัดหาอาชีพใหม่ให้

3. ประเภท อายุ ภูมิสำเนาเดิม สถานภาพสมรส จำนวนบุตรที่ต้องเลี้ยงดู รายได้เฉลี่ยจากการประกอบอาชีพเดิม อายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มประกอบอาชีพนี้ รายได้ต่อครั้งจากการประกอบอาชีพนี้ การดื่มแอลกอฮอล์ การได้รับเลือดจากการผ่าตัดหรืออื่น ๆ จำนวนแขกที่มาใช้บริการทางเพศต่อคืน การสังเกตแขกที่มาใช้บริการทางเพศว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือไม่ การใช้มีดลูกคล้ายวียวะเพศของแขกที่มาเที่ยว ความต้องการด้านเงินกู้โดยไม่คิดดอกเบี้ย ด้านพื้นที่ทำกิน และด้านอื่นๆ ได้แก่ การศึกษาของบุตร การจัดหาที่อยู่อาศัย ระหว่างหญิงบริการทางเพศที่ติดเชื้อเอดส์ และ ไม่ติดเชื้อเอดส์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p \leq 0.05$)

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อจำกัดในการศึกษาครั้งนี้

1. แม้ว่าการตรวจโลหิตเพื่อหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวีแล้วให้ผลลบ จะมิได้หมายความว่า หญิงบริการทางเพศที่ศึกษาจะไม่ได้รับเชื้อเอชไอวีมาแล้ว แต่วิธีการตรวจดังกล่าวที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับในการวินิจฉัยผู้ติดเชื้อเอชไอวีในปัจจุบัน
2. หญิงบริการทางเพศมักมีการโยกย้ายอยู่เสมอซึ่งเป็นปัจจัยที่ผู้วิจัยไม่สามารถควบคุมได้

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในครั้งต่อไป

1. ควรดำเนินการศึกษาระบาดวิทยา และ สังคมวิทยา เกี่ยวกับชายที่เกี่ยวหญิงบริการทางเพศ รวมทั้งปฏิกิริยาในการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี ระหว่างชายที่เกี่ยวกับหญิงบริการทางเพศ
2. ควรศึกษาการเลิกประกอบอาชีพนี้และสิ่งที่ตามมาหลังจากเลิกอาชีพนี้ของหญิงบริการทางเพศที่ติดเชื้อเอชไอวี

อันจะนำไปสู่วิธีการป้องกันและควบคุมโรคเอชไอวีทางเพศสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ในทางประยุกต์ผลวิจัยที่ได้ คือ

1. การดำเนินการเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อ HIV เฉพาะพื้นที่ควรทำการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) เพื่อให้ตัวอย่างที่เลือกมาศึกษามีคุณสมบัติเป็นตัวแทนของประชากรที่จะศึกษา
2. การนำปัจจัยที่ศึกษาครั้งนี้ไปประกอบการวางแผน และ ปรับปรุงมาตรการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในกลุ่มหญิงบริการทางเพศของจังหวัดลพบุรี



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย